

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
Địa thoại: 0236.3827116 Fax: 0236.3823367
Email: vinatexdn@dng.vnn.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 6 năm 2021

Số: 42 /CV-TCHC
V/v hoãn tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty CP Vinatex Đà Nẵng (Mã CK: VDN) là đơn vị thành viên của Tập đoàn dệt may Việt Nam chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, có trụ sở chính tại số 25 Trần Quý Cáp, TP.Đà Nẵng.

Hiện nay, tình hình dịch Covid 19 đang bùng phát trở lại và diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam, trong đó có TP.Đà Nẵng. Từ ngày 27/04/2021 đến nay, cả nước có hơn 4.500 ca nhiễm Covid 19, có 37 tỉnh thành trong cả nước có ca nhiễm Covid 19 trong đó có TP.Đà Nẵng với hơn 157 ca (Với nhiều ổ dịch nguy hiểm: Khách sạn Phú An, Vũ trường New Phương Đông, Thăm mỹ viện Amida, Chung cư Fhome, Chung cư 12T3, Công ty Trường Minh – KCN An Đồn).

Hiện tại Công ty CP Vinatex Đà Nẵng đã có 02 trường hợp nhiễm Covid 19 (F0 là nhân viên y tế của Công ty và công nhân sản xuất) đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng và gần 50 F1 tiếp xúc gần đang được cách ly tập trung. Theo chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng, Công ty CP Vinatex Đà Nẵng phải tạm dừng toàn bộ hoạt động SXKD tại TP.Đà Nẵng, toàn bộ số CBCNV còn lại phải thực hiện cách ly tại gia đình dưới sự giám sát của Cơ quan y tế địa phương (Các trường hợp F1 sau thời cách ly tập trung, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà)

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ y tế & UBND TP.Đà Nẵng dừng tất cả việc tổ chức các sự kiện, hội họp tập trung đông người (trên 20 người), không tập trung đông người ngoài công sở trên 05 người, người dân hạn chế đi lại các nơi là tâm dịch (TP.Đà Nẵng là tâm dịch lớn hiện nay của cả nước). Bên cạnh đó, theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/05/2021 do VSD cung cấp, Công ty có 174 cổ đông có địa chỉ nằm rải rác tại các tỉnh thành trong cả nước. Trong điều kiện dịch Covid 19 bùng phát như hiện nay thì việc di chuyển đi lại tham dự Đại hội cổ đông là không thể. Ngoài ra, theo Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty hiện nay không có hình thức tổ chức Đại hội cổ đông bằng hình thức trực tuyến, Công ty đang sửa đổi & bổ sung thông qua Đại hội cổ đông lần này thì mới được áp dụng.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty CP Vinatex Đà Nẵng đã họp và thống nhất thông qua việc hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 nhằm đảm bảo an toàn và ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 tại Việt Nam, trong đó có Thành phố Đà Nẵng.



Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch Covid 19 và sẽ thông báo sau.

Đây là trường hợp bất khả kháng đối với Công ty CP Vinatex Đà Nẵng do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19

Công ty CP Vinatex Đà Nẵng trân trọng kính báo cáo đến Quý cấp về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT/TCHC



HỒ HAI

